

Xây dựng phúc lợi cộng đồng
29/07/2018 Lm. Inhaxiô Trần Ngà

Thói vô cảm lan tràn

Chữ nghĩa Makeno (có nghĩa là mất-không-nó, mất cách nói khô cứng thái độ vô cảm, thờ ơ trước nỗi đau thương khốn khổ của người khác, không quan tâm đến lợi ích chung) là một thói xấu tại hải đảo lan rộng trên quê hương đất nước chúng ta.

Vì tiếm nhiệm thói vô cảm cùng với tham lam, người sẵn xuýt thúc phạm đức hạnh cho mình biết thu lãi thì người cho mình mà không thì gì đến sự khoan người tiêu dùng.

Vì tiếm nhiệm thói vô cảm cùng tham lam, người sẵn xuýt hàng giết, hàng kém chất lượng hoặc đức hạnh để hút tiền, bắt chấp sinh mạng và sức thì thầm hại lòng lao của người khác.

Thầy xe chửi búa gộp nện thì người sẵn ào ào xông tới hôi của, thầy người đi đường lâm nạn thì nhào tới móc tiền, bắt chấp nện mất mát đau thương của người khác.

Người hình thức gian manh lừa đảo không chừa xảy ra ở chốn giang hồ, chợ búa mà ngay cả trong những bệ nhữn danh tiếng (nhất là nhân bản kết quả xét nghiệm, đánh tráo thu tinh thể bệ nhữn mất...).

Gộp nện nhân nghèo không có tiền người trước thì ngay cả mất sự "lòng người nhữn mất" cũng làm họ, đến nỗi nhân chết thê m...

Tốt cả cũng chết vì vô cảm cùng với háms lợi mà ra.

Thói vô cảm của các kẻ tại hải đảo vì nó hủy diệt tình nghĩa đồng bào, phá vỡ nỗi móng đảo đảo, làm đất nước suy yếu, gây thì thầm, mất mát đau thương cho người người... Thói xấu tại hải đảo

hoàn toàn trái ngược với chính những người yêu thương phục vụ của Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su hiến thân xây dựng phúc lợi cộng đồng

Mang phúc lợi cho cộng đồng nhân loại là ưu tiên hàng đầu của Chúa Giê-su. Vì thế, Ngài đã hiến mình xuống thế để phục vụ nhân loại và hiến ban các mạng sống để cứu rỗi muôn người.

Trong ba năm bốn ba rao giảng Nước Trời, Chúa Giê-su luôn sống vì mọi người: "Cho người mù được thấy, kẻ què được đi, người điếc được nghe, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng" (Lc 7, 22).

Qua Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan giới thiệu Chúa Giê-su là Đấng đặc biệt quan tâm đến hạnh phúc người khác. Ngài không dùng lợi ích riêng tư rao giảng Tin Mừng mà còn chăm lo cho các cái bao bọc những người không có nhà.

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta quan tâm giúp ích cho người khác

Xây dựng phúc lợi cộng đồng là sự nghiệp chung của mọi người, thế nên Chúa Giê-su không thúc đẩy mình mà còn kêu mời các môn đệ cùng tham gia vào việc nuôi ăn đoàn dân đông đảo đang theo Ngài ngày hôm nay.

Trước hết Chúa hỏi Phi-líp-phê, để mời gọi ông cùng chung lo với Ngài: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?"

Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua được hai trăm quan tiền bánh cũng chỉ đủ cho mọi người ăn một chút."

Bấy giờ môn đệ thứ hai là An-rê tham gia: "Thưa Thầy, ở đây có một em bé có năm chiếc bánh

lúa mỳch và hai con cá, nhõng vớ i ngõ n õ y ngõõ i thì thõ m vào ðâu! "

Thõ là em bé nõ y ðõõ c ðõ a ðõ n vớ i Chúa Giê-su. Ngài ðã thuyõ t phõ c em chõ u hy sinh phõ n ăn quý hóa cõ a mình cho tõ p thõ . Thõ là ngay cõ trõ con cũng ðõõ c Chúa Giê-su mõ i gõ i gõp phõ n cho phúc lõ i cõ a cõ ng ðõ ng.

Khi bõ ng ðõ i cõ n cào thì chõ ng có gì cõ n hõ n cõ m bánh. Võ y mà em bé nõ y ðã quõ ng ðõ i trao nã m chiõ c bánh lúa mỳch và hai con cá nhõ vào tay Chúa Giê-su.

Nhõ có sõ tham gia cõ a các môn ðõ và ðõ a bé, "Ðõ c Giê-su cõ m lõ y bánh, ðã ng lõ i tõ õ n, rõ i phân phát cho nhõ ng ngõõ i ngõ i ðõ. Cá nhõ , Ngài cũng phân phát nhõ võ y."

Thõ là phép lõ xõ y ra: bánh và cá liên tiõ p ðõõ c trao tay tõ ngõõ i nõ y qua ngõõ i khác, mõ i ngõõ i ðõõ c ăn nõ nê, "ai muõ n ăn bao nhiêu tuõ ý."

Xây ðõ ng xã hõ i lành mõ nh và phát triõ n là ðiõ u kiõ n tiên quyõ t ðõ mõ i ngõõ i ðõõ c hõ nh phúc

Sõ phõ n cõ a mõ i tõ bào trong cõ thõ tùy thuõ c vào sõ phõ n cõ a toàn thân. Khi thân thõ lâm trõ ng bõ nh thì các tõ bào cũng bõ õ nh hõõ ng nõ ng nõ và khi thân thõ chõ t ði thì các tõ bào không thõ nào tõ n tõ i. Trái lõ i, khi toàn thân khõ e mõ nh an lành, thì mõ i mõ t tõ bào trong cõ thõ cũng ðõõ c hõõ ng nhõ . Vì thõ , gõp phõ n xây ðõ ng mõ t xã hõ i lành mõ nh, phát triõ n, hòa bình là ðiõ u kiõ n cõ n thiõ t ðõ tõ ng cá nhõ n trong xã hõ i ðõõ c an bình hõ nh phúc.

TÕI Cõ U NGUYõ N VÀ Sõ NG Cõ U NGUYõ N:Lõ y Chúa Giê-su,

Chúa ðõ n trõ n gian hiõ n trõ n ðõ i mình ðõ mõ u cõ u lõ i ích cho toàn thõ nhõ n loõ i. Chúa không chõ cõ u rõ i linh hõ n con ngõõ i mà thôi, nhõ ng còn nõ lõ c xây ðõ ng mõ t thõ giõ i lành mõ nh, hõ nh phúc ngay trên mõ t ðõ t bõ ng cách cõ võ mõ i ngõõ i ðõ n thân phõ c võ , yêu thõ õ ng.

NHõ THÃNH THõ N ðõ y chúng con xa lánh chõ nghĩa "Makeno" ðã ðõ n ðõ n tàn phá xã hõ i; trái lõ i, biõ t noi gõõ ng Chúa, hõ c vớ i Chúa ðõ trõ nên ngõõ i hiõ n thân ðem lõ i phúc lõ i cho anh

chị em chung quanh mình.

ĐBĐM CHUYỂN
